

Số: 34/BC-BKS

Kon Tum, ngày 10 tháng 4 năm 2020

BÁO CÁO

Tình hình hoạt động và công tác kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát Công ty năm 2019

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Kon Tum (sửa đổi lần 2) và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) Công ty. BKS xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 tình hình thực hiện nhiệm vụ về công tác kiểm tra, giám sát tại Công ty năm 2019 và kế hoạch hoạt động trong năm 2020 như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

BKS có 03 Thành viên (gồm 01 Thành viên chuyên trách là Trưởng BKS và 02 Thành viên kiêm nhiệm). Theo Quy chế hoạt động của BKS, mỗi thành viên được phân công phụ trách những công việc phù hợp với kinh nghiệm chuyên môn để thực hiện tốt nhiệm vụ của BKS theo Thông báo số 15/TB-BKS ngày 21/9/2018. Ngoài các nhiệm vụ cụ thể được phân công cho từng thành viên, các Thành viên còn phải thực hiện các nhiệm vụ chung của BKS được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty (sửa đổi).

Trong năm qua, BKS đã kiểm tra, giám sát việc thực hiện theo Điều lệ của Công ty, việc tuân thủ quy định của Pháp luật đối với Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng Giám đốc (BTGD) trong quá trình hoạt động của Công ty; việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019; việc đánh giá sự phối hợp giữa BKS với HĐQT, BTGD, các cán bộ quản lý và đặc biệt BKS luôn duy trì các cuộc họp của Ban để phân công thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư vốn của Công ty; theo dõi, kiểm tra hệ thống sổ sách kế toán tính phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán hiện hành; thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019; thẩm định việc phân chia cổ tức và trích lập các quỹ theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. Đồng thời tổ chức thẩm định các báo cáo của HĐQT và BTGD điều hành Công ty.

Nhìn chung, hoạt động của BKS trong năm 2019 có nhiều nỗ lực, cố gắng, giúp cho cổ đông dễ dàng theo dõi công tác quản lý, điều hành của HĐQT và BTGD Công ty.

II. CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA BKS NĂM 2019

1. Kiểm tra, giám sát tình hình sản xuất kinh doanh 2019

Năm 2019, BKS thay mặt cổ đông tập trung kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính và đầu tư vốn của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Qua hoạt động giám sát, BKS xét thấy hầu hết các

